
การประชุมพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างและโครงการจ้างเหมาฯ เทศบาลต าบลทับคล้อ 
และการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

ในวันพฤหัสบด ีที่ 14  มิถุนายน  2561 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลทับคล้อ 
*************************** 

เปิดการประชุม  14.00 น. 
 
  นายเฉลย  ผะอบเหล็ก  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลทับคล้อ  ประธานกล่าว
เปิดการประชุม  และด าเนินการประชุม ดังต่อไปนี้ 
นายเฉลย  ผะอบเหล็ก 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลทับคล้อ 

1) ขณะนี้เรื่องส าคัญ คือ อาหารกลางวัน ซึ่งเทศบาลฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน จึงขอสั่งการให้กองการศึกษาตรวจสอบ ก ากับดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้างอาหารกลางวันนักเรียนในแต่ละวัน ของทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างจริง และจะมีการ
ตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน  เพราะ
ขณะนี้มี อปท.ใกล้เคียงที่เกิดเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันนักเรียน ว่ามีการจัดซื้อวัสดุไม่ตรงตามที่จัดซื้อ  จึงขอเน้นย้ าให้กอง
การศึกษาด าเนินการอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  หากมีข้อ
ปัญหาใดให้แจ้งกับปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาลโดยตรง 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

2) ขอให้ท างานในหน้าที่ของตนเองให้ครบถ้วน อย่าให้เกิดความบกพร่องใน
หน้าที่ ซึ่งขณะนี้มีแผนงานหลายงาน แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ รวมทั้งงานที่ต้อง
ด าเนินการประจ า ได้แก่ งานที่ต้องรายงานอ าเภอ จังหวัด ตลอดจนทั้งงานที่
แจ้งผ่านทางไลน์  ก็ขอให้ลงระยะเวลาการรายงาน ให้ครบถ้วนด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

3) การซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งมีการ
เสนอหนังสือหลายครั้ง ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงต้องมีการเสนอ
หนังสือหลายครั้ง จึงขอฝากทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน หัวหน้ากอง 
ให้ก ากับดูแลอย่าให้มีการเสนอซ้ าอีก  และในระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา 
แทบจะไม่มีผลงานใดออกมาเลย  เช่น งานโครงสร้างพ้ืนฐาน อาจจะประกาศ
ไปแล้ว แต่ไม่มีผู้รับจ้างก็ยังพอรับได้  แต่หากเป็นงานอ่ืนที่ยังต้องขับเคลื่อน
อยู่ ก็ขอให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ อย่าปล่อยให้งานเสียหาย 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

4) ขอให้ช่วยกันดูแล ท านุบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง 
ตรวจสอบและท าความสะอาด พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

5) การตรวจสอบครุภัณฑ์  ขณะนี้ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว หากมีชิ้นใดที่
ไม่มี ก็ให้รายงาน และครุภัณฑ์ชิ้นใดซื้อมาใหม่ ก็ให้ลงเป็นปัจจุบัน เพราะ
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ขณะนี้ใกล้สิ้นงบประมาณ 2561 แล้ว หากติดปัญหาอุปสรรคใด ก็ให้
รายงานปัญหามายังผู้บริหาร 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

6) ขอขอบคุณกองสาธารณสุขฯ ที่ช่วยกันเก็บขยะที่บ่อขยะ ซึ่งปัญหาเกิด
จากบุคคลภายนอก แต่ขอให้รายงานปัญหาทุกครั้ง และขอขอบคุณกองช่าง 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ช่วยขุดลอกคลอง และขอฝากทั้งกอง
สาธารณสุขฯ  กองช่าง และงานป้องกันฯ ขอให้ช่วยกันลอกคลองตั้งแต่
สะพาน จนถึงวัด เพราะขณะนี้เข้าฤดูฝนแล้ว โดยฝากให้รองปลัดเทศบาล 
เป็นหัวหน้าทีม โดยอาจจะเริ่มอาทิตย์ถัดไป หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้แจ้ง
ผู้บริหารทันที 

มติที่ประชุม รบัทราบและถือปฏิบัติ 

 
นางณปริศา  ม่วงหมี 
รก.ผอ.กองคลัง 
 
 

นายเฉลย  ผะอบเหล็ก 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลทับคล้อ 

นางวิไลวรรณ  ผลทองย้อย 
รก.กองสวัสดิการสังคม 
 
 

นายเฉลย  ผะอบเหล็ก 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลทับคล้อ 

นางจุฑารัตน์  บางเขน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

นางรุจิรา  ริ้วสมบัติ 
รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 

7) ขอทราบการแก้ไขปัญหาของแต่ละกอง โดยเริ่มจากกองคลัง 
- รายงานสถานะกองคลัง  รายรับประมาณ 39 ล้านบาท รายจ่ายประมาณ 
24 ล้านบาท ซึ่งยังคงมีหลายรายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เช่น กล้องวงจร
ปิด ซ่อมแซมอาคารเรียน รถบรรทุกขยะ  และรายการค้างจ่ายที่ยังไม่ได้
จัดหา ได้แก่ กล้องวงจรปิด  เครื่องกรองน้ า เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ  

- ส าหรับเครื่องตัดหญ้า ผมคงไม่อนุมัติให้ด าเนินการซื้อแล้ว เพราะไม่มีสนาม
ที่ต้องมาใช้งาน 
 

- โครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งด าเนินการจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตามที่
เคยประชุมว่าจะให้แต่ละกองเสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดฯ  แต่ขณะนี้ยังไม่มี
กองใดมาเสนอการเป็นเจ้าภาพ  และขอขอบคุณกองช่างในการด าเนินการ
ควบคุมเครื่องเสียง และก็เชิญชวนให้พนักงานไปร่วมงานด้วย 

- สอบถามเรื่องกล้องวงจรปิด ขณะนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ส่งเข้า
คณะกรรมการ ICT หรือไม ่
 

- ก าลังด าเนินการน าส่งเข้าจังหวัดค่ะ 
 

1) ได้ด าเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวัน จะปรับปรุงตามข้อสั่งการ แต่
งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เพียง 600 บาท ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าแก๊ซหุงต้ม  ค่าเครื่องปรุง โดยเด็กไม่ได้ตักเพียงคนละจาน บางคน
ก็เพ่ิมเติม  และยังมีอาหารว่าง ผลไม้ และได้ค านึงถึงโภชนาการเด็กเป็น
ล าดับแรก  ส าหรับรายการอาหาร  วัสดุ ทางศูนย์ฯ จัดท าประกาศเป็นราย
สัปดาห์ 
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นายสุนันท์  วรรณไพบูลย์ 
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเฉลย  ผะอบเหล็ก 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลทับคล้อ 
 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ณัฐชยาพร ฟองมี 
รก.หน.ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) จัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  โดยในช่วงภาคบ่าย 
จะจัดการประชุม นิเทศ/ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1)  ส าหรับเรื่องอาหารกลางวันนักเรียน  ได้จัดท าประกาศแจ้งรายการ
อาหารกลางวัน และส่วนผสมของอาหาร โดยจะท าการประกาศแจ้งล่วงหน้า 
1 สัปดาห์ ส าหรับอาหารนั้น  หากเป็นรายการข้าว ก็จะมีกับข้าว จ านวน 2 
อย่าง และอาหารหวาน/ผลไม้ ร่วมด้วย โดยเด็กสามารถเพ่ิมเติมได้ 
2)  ได้รับการประสานจากผู้หน่วยงานท าประปาโรงเรียน โดยจะเข้ามาจัดท า
รากฐาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล
เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 15 จะมาลงพื้นฐาน คือ คาน และจะขอเข้าพักใน
บริเวณโรงเรียน จ านวน 3 วัน  
3) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมไหว้ครู และ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน คือ การเลือกประธานนักเรียน ตั้งแต่เวลา 07.30 
– 08.30 น.  

- ขอเน้นย้ าเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันนักเรียน หากซื้อเท่าไหร่ ก็จะให้
เบิกจ่ายตามนั้น และอาหารกลางวันนั้นเป็นอาหารของเด็ก จึงขอให้ครูหรือ
บุคลากร ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวในขณะที่เด็กก าลังรับประทานอาหาร  รวมทั้ง
ไม่ให้ครูรับประทานอาหารพร้อมกับเด็ก 

- วิธีแก้ไขปัญหางานเอกสารของงานป้องกันฯ คือ ให้นายจิรายุฯ มาช่วยงาน
เอกสารนางกรระวีฯ ในส่วนของการจัดท าแผนป้องกันฯ  ส าหรับการจัดซื้อ
กล้อง CCTV ได้ก าหนดคุณลักษณะเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างตรวจสอบ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ที่โต๊ะแล้ว และขอสอบถามกองสาธารณสุขฯ ซึ่งจะด าเนินการ
จัดซื้อกล้อง CCTV ว่าจะน าส่งจังหวัดพร้อมส านักปลัดฯ หรือไม่ หากไม่
พร้อม ก็จะขอน าส่งไปก่อน 
- ส าหรับโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติของงานป้องกันฯ ก็ได้วางแผนไว้ว่าจะ
ด าเนินการเดือนละ 2 โครงการ ซึ่งยังคงค้างอยู่ จ านวน 4 โครงการ ก็จะ
ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม -  สิงหาคม รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนฯ ด้วย 
- ส าหรับกองวิชาการและแผนงาน อยู่ในช่วงการจัดท างบประมาณ โดยได้
ขอตั้งงบประมาณไว้แล้ว จ านวน 54 ล้านบาท โดยใช้เงินอุดหนุน ได้เพียง 7 
ล้านกว่า คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งค านวณจากงบประมาณปี 2561 โดย
งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลทับคล้อ ได้แยก
การตั้งงบประมาณออกไปแล้ว และการด าเนินโครงการของแต่ละกอง ซึ่ง
บางกองยังไม่ได้ด าเนินการ และได้เสนอโครงการมาในงบประมาณ ปี 2562 
เกินกว่าปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 5 ล้านกว่าบาท จึงขอสอบถามว่า 
โครงการที่เสนอมาในปีงบประมาณ 2562 และเป็นโครงการที่ตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ 2561 และยังไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการหรือไม่ หากไม่
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นางจุฑารัตน์  บางเขน 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 

นางสาวจารุณี  ปิตโต 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติ  ผลทองย้อย 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ ก็ขอให้ลดงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 และจะมีการ
ประชุมอีกครั้ง หลังจากได้มีการสรุปยอดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
- ในส่วนของโครงการของกองวิชาการฯ ที่ยังคงค้างอยู่ จ านวน 2 โครงการ 
คือ โครงการข้อมูลข่าวสาร โครงการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คาดว่าจะ
ด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ไม่เกินเดือนสิงหาคม  

- สืบเนื่องจากแบบประเมินผู้บริหารท้องถิ่น   มีในส่วนของการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งได้เคยแจ้ง
เวียนให้ทุกกองทราบแล้ว 

1) ได้รายงานในระบบฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 จ านวนนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ จ านวน 148 คน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 30 คน นักเรียนโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร จ านวน 188 คน 
ส าหรับงานส่วนอ่ืนๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์รับบริจาคหนังสือ เพราะได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการอ่าน ตามหนังสือสั่งการให้มีการรายงานผล
ต่อเนื่องถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาค
หนังสือ ซึ่งมีจุดรับบริจาค จ านวน 3 จุด โดยจะขยายต่อให้ครบทุกชุมชน  
2) โครงการในปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะด าเนินการ ได้แก่ จัดการแข่งขัน
กีฬาเปตอง ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าโครงการและ
จัดท าสูจิบัตร 
3) สืบเนื่องจากการประเมิน LPA จะด าเนินการประเมินภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการในปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียน ก าลังปรับปรุงหลักสูตร 
4) อาหารเสริม (นม) จะด าเนินการปรับยอดจ านวนนักเรียน จึงต้องจัดท า
สัญญาใหม่ 

1) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ Control Dump ที่บ่อขยะ จึงขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไปที่บ่อขยะบ่อยครั้ง  
2) ขอขอบคุณกองช่าง ที่ด าเนินการจัดท าประตูปิด - เปิด บ่อขยะ 
3) นโยบายการจัดท าถังขยะเปียก โดยส าหรับครัวเรือนอยู่ระหว่าง
ด าเนินการอยู่ 
4) ช่วงนี้เป็นช่วงที่วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าขาดตลาด จึงขอให้พนักงานทุก
ระมัดระวังสุนัขด้วย ขณะนี้กองสาธารณสุขฯ ยังมีวัคซีนเหลือจ านวนไม่มาก 
ส าหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว สามารถมาติดต่อขอรับวัคซีนได้ 
5) ส าหรับตะขอแขวนซาก ที่กองคลังสอบถาม ราคาตั้งไว้ 1,000 บาท แต่
ราคาจริงประมาณ 3,000 บาท คาดว่าไม่สามารถจัดซื้อได้ ซึ่งจ านวนที่มีใช้
อยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 30 อัน และเริ่มมีการช ารุดด้วย 
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ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ  ศศิวิมลกาล 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเฉลย  ผะอบเหล็ก 
ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลทับคล้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวิไลวรรณ  ผลทองย้อย 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

- การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และ
เมื่อได้คุณลักษณะที่ต้องการแล้ว จะจัดส่งให้คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
ว่ามีการล็อคสเป็คหรือไม่ ก่อนที่จะด าเนินการประกาศจัดซื้อฯ  
 
1) MOU การรักษาวินัยจราจร 100% กับทางจังหวัดพิจิตร เมื่อปี 2560 
ซึ่งมีผลบังคับ 5 ปี จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการเข้า -ออกเทศบาล 
ส าหรับรถยนต์ขอให้คาดเข็มขัดนิรภัย  รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อค  
จึงขอฝากให้พนักงานรักษาความปลอดภัย กวดขันเรื่องนี้ด้วย 
2) ได้รับแจ้งข่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 3 จะด าเนินการลงพ้ืนที่แก้ปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้ง ในเขตพ้ืนที่ติดต่อระหว่างอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กับ
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยทางอ าเภอ
ทับคล้อ ขอรับข้อมูลปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร และมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลส่งให้ทางแม่ทัพภาคที่ 3 ต่อไป 
3) การติดตามงานของอ าเภอ และจังหวัด จึงขอให้ทุกกองจัดท าปฏิทินงาน 
4) ก าหนดตรวจ LPA ของเทศบาลต าบลทับคล้อ ประมาณวันที่ 26 – 29 
มิถุนายน 2561 จึงขอให้ทุกกองเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ และจะ
ด าเนินการตรวจเช็คเอกสารว่าขาดอะไรบ้าง เพ่ือมีเวลาแก้ไขปัญหาฯ 
5) ในเขตเทศบาลต าบลทับคล้อ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก แต่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลต าบลเขาทราย และองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ทราย ยังไม่สามารถควบคุมเชื้อไข้เลือดออกไว้ได้ จึงขอให้ทุกท่านเฝ้าระวัง
โรคไข้เลือดออก โดยกองสาธารณสุขฯ จะด าเนินการรณรงค์ไข้เลือดออก 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม  

1) ขอให้ทุกท่านตั้งใจท างาน หันหน้าเข้าหากัน ช่วยกันแก้ปัญหาเพ่ือองค์กร 
ท างานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดความถูกต้อง 
เกิดความเป็นธรรม เกิดความเสมอภาค ตรวจสอบได้  
2) ส าหรับพนักงานโครงการ หากมีการขาดงาน จะต้องท าการหักเงินทุกคน 
เพราะเป็นการจ้างเป็นรายวัน หากมีเหตุจ าเป็น เหตุสุดวิสัย ขอให้แจ้ง
หัวหน้างานของท่าน 
3) ขอเน้นย้ าเรื่องยาเสพติดและการพนัน ห้ามให้มีในส านักงานเทศบาล
ต าบลทับคล้อ 
4) สอบถามเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า ที่งานป้องกันฯ ซึ่งสูงขึ้นมาก หากเป็น
สาเหตุจากการเปิดไฟสปอตไลท์ ก็ควรมีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ  และ
ตรวจสอบว่าผู้ที่มาเล่น เป็นประชาชนกลุ่มใด และก่อเกิดต่อสาธารณะ
หรือไม่ จึงขอมอบให้งานป้องกันฯ ตรวจสอบ รวมทั้งไม่ให้มีเครื่องดื่มมึนเมา 
ในสนามเปตอง 

- ฝากประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 22  มิถุนายน 2561 จะมีวิทยากรมาฝึกสอน
กีฬาเปตอง ที่ศาลเจ้าพ่อทับคล้อ 
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นางสาวจารุณี  ปิตโต 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

- แนะน าพนักงานโครงการจ้างเหมาฯ มาปฏิบัติงานใหม่ ณ กองการศึกษา  
ได้แก่ นางสาวปัญจวรรณ  สมพงษ์   

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

เลิกการประชุม เวลา  15.15 น. 
 
     (ลงชื่อ)                ผู้พิมพ์/ทาน รายงานประชุม 
           (นางจุฑารัตน์  บางเขน) 
                               หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
 
 


